

Số: 486 /TB – VPCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO**Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình
tại buổi làm việc với tỉnh Phú Yên về kiểm tra thực hiện
“Năm dân vận chính quyền” 2018**

Ngày 08 tháng 12 năm 2018, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Đoàn kiểm tra “Năm dân vận chính quyền” 2018 làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Tỉnh, báo cáo của lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương về kết quả kiểm tra tại huyện Tây Hòa và Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh, ngày 07 tháng 12 năm 2018, ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn kiểm tra, phát biểu của lãnh đạo Tỉnh; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Biểu dương và đánh giá cao công tác chuẩn bị chương trình, nội dung và báo cáo của Tỉnh ủy phục vụ Đoàn kiểm tra của Trung ương về thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018; ghi nhận những kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018” của Tỉnh, nổi bật là:

1. Về tình hình kinh tế-xã hội: Năm 2018, mặc dù gặp khó khăn, thách thức do thời tiết, khí hậu diễn biến khó lường; dịch bệnh trên một số cây trồng, thủy sản nuôi tái diễn... nhưng với sự quyết tâm của lãnh đạo, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh, kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh của Tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển: có 17/17 chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2018 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 8,2%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 15.800 tỷ đồng, tăng 25,4%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.500 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 31.027 tỷ đồng, tăng gần 12%; thu nhập bình quân đầu người đạt 39,7 triệu đồng/người, tăng 10,6%; khách du lịch đạt hơn 1,6 triệu lượt, tăng 14,6%, tổng doanh thu hoạt động du lịch đạt 1.556 tỷ đồng, tăng 25%; tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh là 2.895 doanh nghiệp.

Các lĩnh vực xã hội được quan tâm chỉ đạo: năm 2018, đã giải quyết việc làm mới cho 24.500 lao động; tỷ lệ thất nghiệp 2,4%; lao động qua đào tạo đạt 64%; tỷ lệ hộ nghèo 5,65% (giảm 2,2%); tỷ lệ dân cư tham gia bảo hiểm y tế 85,6%; tỷ lệ dân cư nông thôn dùng nước sạch và nước hợp vệ sinh đạt 98,2%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

2. Về Đề án tái cơ cấu nông nghiệp tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; xây dựng nông thôn mới đạt 45/88 xã (51%) đã đạt chuẩn nông thôn mới; không có xã nào đạt dưới 7 tiêu chí; bình quân toàn tỉnh đạt 15,06 tiêu chí/xã.

3. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu đã nhận thức sâu sắc hơn nội dung cần phải thực hiện công tác dân vận của chính quyền; nhận thức của chính quyền các cấp về công tác dân vận được nâng lên rõ rệt. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện “Năm dân vận chính quyền” được tổ chức triển khai kịp thời; ban hành nhiều văn bản đề hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện; đã ban hành Chương trình phối hợp về công tác dân vận của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tỉnh đã xây dựng Kế hoạch trọng tâm với chủ đề phù hợp cho từng năm như: Năm 2017 – Năm kỷ cương hành chính với phương châm rất thiết thực: (4 Biết) “*Biết chào hỏi, biết lắng nghe, biết xin lỗi và biết cảm ơn*”; “*Thân thiện – Nghĩa tình; Tận tụy – Trách nhiệm; Kỷ cương – Kỷ luật*”. Qua đó, kỷ cương, kỷ luật hành chính được chấn chỉnh và đạt hiệu quả (154 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chiếm 96,5% đạt danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”).

Chỉ số Cải cách hành chính của Tỉnh năm 2015 xếp thứ 30/63, năm 2016 xếp thứ 20/63, năm 2017 xếp thứ 54/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ số hài lòng (SIPAS) về sự phục vụ hành chính năm 2017 đạt 77,01%; ban hành 56 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính với 1.125 thủ tục. Tiếp nhận hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến 921 thủ tục. Cổng dịch vụ công của Tỉnh đã kết nối với Chính phủ, trong đó có 428/1.429 thủ tục đạt mức độ 3, 4.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đạt kết quả tích cực. Đã thực hiện 62 cuộc thanh tra hành chính (đã kết luận 42 cuộc), kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách nhà nước gần 6,4 tỷ đồng và 1.304.300 m² đất; kiến nghị xử lý khác 4,8 tỷ đồng và 109 m² đất; kiến nghị xử lý hành chính 07 tổ chức, 39 cá nhân; chấn chỉnh xử lý những tồn tại vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực thanh tra.

Công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị được Tỉnh triển khai bước đầu có kết quả.

Tỉnh đã làm tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” kịp thời, nội dung phù hợp, bám sát tình hình thực tiễn ở địa phương; tạo được sự đồng thuận cao trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, đảng viên. Nhận thức của cán bộ công chức và cán bộ đảng viên về công tác dân vận chính quyền có chuyển biến rõ rệt. Ý thức phục vụ nhân dân, doanh nghiệp của cán bộ công chức được nâng lên, bước đầu đã khắc phục được tình trạng chậm việc, sót việc, quên việc trong cán bộ, công chức. Dân chủ được phát huy rộng rãi trên nhiều lĩnh vực, nhất là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Việc triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng; sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp chính quyền và sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận và các đoàn thể. Hệ thống chính sách, pháp luật ngày càng hoàn thiện hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển của đời sống xã hội.

4. Khó khăn, thách thức: Phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế; tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách tăng so với năm trước nhưng vẫn còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo còn cao hơn so với bình quân cả nước; thu nhập bình quân đầu người bằng 72,2% cả nước; sản xuất ngành công nghiệp không ổn định; quy mô công nghiệp chế biến còn nhỏ chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh, phần lớn chỉ dừng lại ở hoạt động gia công, lắp ráp, chưa có sản phẩm mang tính đột phá.

Cải cách hành chính chưa tạo được sự chuyên biến đồng bộ, mạnh mẽ từ cấp tỉnh đến cơ sở, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Các chỉ số cải cách hành chính tuy có tăng hơn so với năm trước nhưng vẫn còn thấp và chưa bền vững; thời gian giải quyết thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực, đơn vị, địa phương còn chậm so với thời gian quy định. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước còn hạn chế.

Đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp chưa chuyên biến rõ nét trong sản xuất, chất lượng tăng trưởng chưa bền vững; khả năng cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực còn thấp. Chưa có giải pháp xử lý kiên quyết, triệt để tình trạng nuôi trồng thủy sản trái phép, không theo quy hoạch tại một số đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh gây ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh.

Công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường còn nhiều bất cập. Tình trạng khai thác tài nguyên trái phép vẫn còn xảy ra. Tình hình an ninh, trật tự có lúc, có nơi còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, mất ổn định. Hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ trái pháp luật diễn biến phức tạp, xảy ra ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh nhưng chưa kịp thời phát hiện xử lý. Công tác tiếp công dân tuy đã được quan tâm nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo tại một số địa phương có xu hướng tăng nhất là trên lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; một số vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài chưa giải quyết dứt điểm.

II. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP THỜI GIAN TỚI:

1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các Chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII; phát huy mạnh các tiềm năng, lợi thế của Tỉnh để phát triển kinh tế. Phú Yên có bờ biển dài, đẹp, có nhiều danh lam thắng cảnh, con người cần cù, hiếu khách nên cần tập trung phát triển du lịch theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị đưa ngành Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Cần tiếp tục phát huy nghề câu cá ngừ đại dương, nuôi tôm hùm. Ngoài ra, Tỉnh chủ động hợp tác liên kết vùng với các tỉnh như: Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk và những địa phương trong cả nước để phát huy lợi thế của Tỉnh. Về đầu tư, Tỉnh cần đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư, vận dụng sáng tạo hơn các hình thức đầu tư; thu hút công nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao vào Phú Yên. Cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính phải thực sự thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, nhất là trong giới trẻ và thanh niên nông thôn, tận dụng cơ hội mà cuộc cách mạng 4.0 mang lại.

Trong quá trình phát triển cần chú ý giữ gìn môi trường sống, trong đó có bảo vệ rừng phòng hộ, bảo vệ văn hóa truyền thống của địa phương... Tập trung rà soát lại các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế-xã hội. Nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch; chuẩn bị tổ chức lập quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo Luật quy hoạch và phù hợp với định hướng phát triển của Tỉnh.

2. Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp phải thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước. Thể chế hóa các quan điểm, chủ trương mới của Đảng về dân vận thành các văn bản pháp luật; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác dân vận gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để các cấp chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân thực hiện.

3. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng, bức xúc chính đáng của nhân dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt chế độ công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức. Kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

4. Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ. Đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm việc sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế. Đổi mới công tác đánh giá cán bộ, lấy kết quả phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp.

5. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Phát huy tối đa mọi nguồn lực xã hội; giải quyết tốt các mâu thuẫn trong quá trình phát triển. Công khai, minh bạch, đơn giản hóa, mọi thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch... liên quan đến người dân; làm tốt cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

6. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế, giữ vững độc lập chủ quyền, an ninh chính trị.

7. Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới. Quan tâm xây dựng, kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ Ban Dân vận, Mặt trận, đoàn thể nhân dân các cấp theo chủ trương của Trung ương. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng để tập hợp nhân dân, đáp

ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận.

8. Các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Phú Yên tập trung chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi sắp tới; quan tâm, chăm lo cho nhân dân đón Tết vui tươi, đầm ấm, nhất là đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, để mọi nhà đều có Tết.

III. VỀ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Về bổ sung danh sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên nguyên tắc không làm phát sinh thêm kinh phí Trung ương đã cấp cho tỉnh Phú Yên: Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về bổ sung biên chế sự nghiệp cho ngành Y tế, Giáo dục và Đào tạo: Giao Bộ Nội vụ, xem xét, rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Về điều chỉnh Đề án phổ cập mầm non theo Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ: Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo đề Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Yên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Trợ lý PTTgTT, TGD Công TTĐT, các Vụ, Cục: V.I, KGVX, KSTTHC;
- Lưu: VT, QHĐP (3b) Tùng. *ll*

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Xuân Thành